

ไร้เหตุผลออกมาชุมนุม บิ๊กตู้ชั้ดอนค. คดียุบพรรคไปว่าในศาล

ไม่พอใจรัฐบาลให้สุที่สภา สว.จึงส่งหมายเรียก‘ธนาธร’ พปชร.อัดสร้างบรรยากาศไม่ดี ทำพลาดแล้วข่มขู่องค์กรอิสระ

โฆษกรัฐบาลเผย“บิ๊กตู้”ห่วงความปลอดภัยพลซ
มือบ เนะ“ธนาธร”ยุบพรรค ต้องสู้กันในชั้นศาล
หากไม่พอใจรบ.ก็ว่ากันในรัฐสภา ช่อ-พรรณีการ
โฆษกพรรคอนาคตใหม่ อ้างชุมนุมสงบที่สกายวอล์ก
สี่แยกปทุมวัน กลับตามเวลา ย้ำไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
แต่ประชาชนทนรัฐบาลไม่ได้ ขอรอดูกิจกรรมของ
พรรคต่อไป ในขณะที่ตำรวจเร่งรวบรวมนข้อมูล
ชี้ชัดเบื้องต้น

▶▶▶ ต่อ : บิ๊กตู้ - หน้า 10

บิ๊กตู้

ผิด.พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ ด้าน
สว.สมชาย แสวงการ จี้พนักงานสอบสวน
ออกหมายเรียก “ช่อ-ธนาธร” รับทราบ
ข้อหา ในขณะที่ พปชร.ตามย่ำทำพลาดเอง
แล้วยังข่มขู่องค์กรอิสระ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นางนฤมล

กัญญาสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการ
ชุมนุมพลซมือบ ซึ่งนำโดย นายธนาธร
จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
(อนค.) เมื่อช่วงเย็นวันที่ 14 ธันวาคม
ที่ผ่านมา ว่า นายกรัฐมนตรีได้ติดตาม
สถานการณ์การชุมนุมดังกล่าวโดยตลอด
จากการรายงานของฝ่ายความมั่นคง แต่
ไม่ได้มีการสั่งการอะไรเป็นพิเศษ เพียง

แต่สิ่งที่นายกษเป็นห่วงก็เรื่องความ
ปลอดภัยของประชาชนและทางโฆษก
กระทรวงกลาโหม (กท.) ออกมาย้ำแล้ว
ว่าเรื่องของการให้ข้อมูลจะต้องเป็นการ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ใช่การยั่วยุ เพราะ
ตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีมติ เพราะเงินที่ให้กู้ ไม่ได้อยู่
ในหมวดของที่จะเป็นรายได้พรรคได้ คน
ที่เป็นพรรคการเมืองจะต้องอ่านว่าโดย
กฎหมายแล้วรายได้พรรคจะเป็นอย่างไร
บ้าง เมื่อมีข้อสรุปว่าส่งศาลรัฐธรรมนูญ
ให้พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ทาง
พรรคอนาคตใหม่เองก็ต้องไปชี้แจงโต้แย้ง
ผู้ด้วยหลักการบนชั้นศาล ซึ่งศาล
รัฐธรรมนูญเองก็ต้องให้ออกาสในการส่ง
เอกสารหลักฐานเพื่อชี้แจงได้อยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้ตำรวจ

กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งเอาผิดตาม
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ชุมนุม โฆษก
รัฐบาล กล่าวว่า ตรงนั้นเป็นเรื่องของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเอง ในส่วนของนาย
กรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องของการได้รับรายงาน
เรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยซึ่งไม่มี
เหตุการณ์ความรุนแรง เสียหายอะไร ของ
ประชาชน ตามที่นายกรัฐมนตรีมีความ
เป็นห่วงสูงสุด เมื่อเชื่อว่าตัวเองใช้สิทธิ

หน้าที่ ในการออกมาชุมนุม ซึ่งนายฯก็ไม่ได้ทำอะไร เว้นแต่ถ้าออกมาทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราต่างเห็นแล้วว่า มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ซึ่งแต่ละครั้งปัจจัยก็ต่างกัน เราควรไปว่ากันในระบบในศาล ส่วนความไม่พอใจอะไรเกี่ยวกับรัฐบาล ก็ไปว่ากันในรัฐสภา ทุกอย่างมีขั้นตอนอยู่แล้ว

ส่วนการที่ นายธนาธรและกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศรวมตัวชุมนุมอีก โดยการลงถนนในช่วงเดือนมกราคมนั้น ก็ต้องติดตามดูต่อไป อยากรู้ว่าไปยังพี่น้องประชาชนว่า ขอให้รับฟังข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้ครบถ้วน เพราะเพียงแค่ฟังการรายงานของแต่ละฝ่ายนั้นก็ไม่ได้ตรงกันแล้ว และต้องนำมาพิจารณาวิเคราะห์ถึงเหตุผลว่า จะลงมาร่วมชุมนุมเหตุผลนั้นสมควรแล้วหรือยัง หากทุกอย่างเข้าสู่ระบบก็ไม่จำเป็นต้องมาชุมนุม ดังนั้นขอประชาชนฟังข้อมูลรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นางสาวพรรณีกร วาณิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) กล่าวถึงการจัดชุมนุมที่สกายวอล์ก สีแยกปทุมวันของ อนค. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมว่า ประชาชนที่มาร่วมตัวกันนั้นไม่ได้มาเพื่อสร้างความวุ่นวาย ตามที่มีบางคนแสดงความกังวลแต่อย่างใด คนที่ออกมาชุมนุมล้วนทำกิจกรรมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย จะเห็นได้ว่าแม้ตอนเลิกชุมนุมแล้ว ขยะของผู้ที่มาร่วมชุมนุมก็แทบจะไม่มีให้เห็น ในส่วนของระยะเวลาการชุมนุมนั้น แกนนำของพรรคทุกคนกลับตรงเวลา แต่ในส่วนของประชาชนนั้นอาจจะเกินเวลาไปบ้าง ซึ่งในส่วนนี้เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่สุดท้ายก็แยกย้ายกลับก่อน 19.00 น. ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า เราออกมารวมตัวกันด้วยความสงบ โดยไม่สร้างความเดือดร้อน ขณะที่จำนวนคนที่ออกมาชุมนุมมากกว่าที่คิดไว้แต่แรก

เมื่อถามว่า คิดว่าจุดยืนของคนที่ออกมาออกมาเพื่อปกป้องนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ นางสาวพรรณีกรกล่าวยืนยันว่า ไม่ใช่ เรื่องการปกป้องหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อย่างแน่นอน เพราะตอนนี้มาถึงจุดที่ไกลกว่านั้นไปแล้ว

ไม่พอใจการทำหน้าที่ของรัฐบาล

“คนส่วนใหญ่ที่มาก็คงไม่ได้ยินว่าบรรดาแกนนำพรรคปราชัยว่าอะไร เพราะเราใช้เพียงโทรโข่งเท่านั้น แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการแสดงออกคือ เราจะไม่ทนอีกแล้ว ขณะที่การชุมนุมดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นการทำผิดกฎหมาย แต่เป็นสิทธิที่ประชาชนพึงมีตามรัฐธรรมนูญที่ กสช.ร่างขึ้นมา บางคนเตรียมป้ายมาจากบ้าน แสดงตัวว่ามาจากกลุ่มไหน บ่งบอกถึงความหลากหลาย แต่ทุกคนมีจุดร่วมเดียวกันคือ ต้องการแสดงออก ว่าไม่พอใจเรื่องความอยุติธรรมและการทำหน้าที่ของรัฐบาล” โฆษกพรรคอนาคตใหม่ระบุ

เมื่อถามว่า การที่นายธนาธรบอกว่า เดือนหน้าเจอกัน หมายถึงไปร่วมงานวิ่งไล่ลุงใช่หรือไม่ นางสาวพรรณีกรกล่าวว่า เรื่องนี้นายธนาธรเองประกาศไปแล้วว่าจะไปร่วมงานวิ่งไล่ลุง เช่นเดียวกับแกนนำพรรคคนอื่นๆ แต่ในส่วนของกิจกรรมของพรรคต่อไปนั้นขอให้รอดูต่อไป

ตำรวจรวบรวมหลักฐานเอาผิดมือ

พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 (ผบก.น.6) กล่าวถึงกรณีที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จัดกิจกรรมแฟลชม็อบเชิญชวนประชาชนลุกขึ้นต่อสู้ทางกึ่งความยุติธรรม เพื่อส่งเสียงให้ผู้มีอำนาจได้ยั้งหลังถูก กกต.เสนอยุบพรรคอนาคตใหม่ที่บริเวณสกายวอล์ก แยกปทุมวันว่า ขณะนี้ทางผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานว่าการกระทำของแกนนำ

มีอบผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร ใดๆก็ตามการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ผิดกฎหมายแน่นอน คือ พ.ร.บ.ชุมนุมเพราะไม่มีการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ จะทำอะไรก็ต้องทำตามกฎหมายบ้านเมือง

‘สมชาย’จี้ออกหมายเรียก‘ธนาธร’

ประเด็นดังกล่าว นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “การชุมนุมที่สกายวอล์กจะเรียกชื่อหรือลบลอกเสียงฝรั่ง ซ่องงงว่าแฟลชม็อบ หรือถูกฝ่ายตรงข้ามดูแคลนว่าแฟลชม็อบ หรือไฟได้ม็อบ หรือแฟลชม็อบหรือเซลฟี่ม็อบ และมีคนมาร่วมจริงประมาณ 500-800 คนก็ตาม เป็นการชุมนุมทางการเมืองที่เข้าข่ายต้องมีผู้จัดการชุมนุม ต้องมีการขออนุญาตชุมนุม และมีข้อห้ามชุมนุมในระยะที่ต้องห่างจากเขตพระราชวังไม่น้อยกว่า 150 เมตร

ซึ่งทั้ง 3 ข้อนั้น มีหลักฐานยืนยันว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และน.ส.พรรณีกร วาณิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ โฆษณาชักจูง หรือให้สัมภาษณ์ หรือกระทำได้วิธีใดนัดหมายคนมาร่วมชุมนุม โดยเท่ากับเป็นผู้จัดการชุมนุม และไม่พบว่ามีการขออนุญาตและได้รับอนุญาตการชุมนุมการเมืองดังกล่าว อีกทั้งจุดที่จัดการชุมนุมบนสกายวอล์ก บริเวณใกล้สยามนั้น มีความสูงเสี่ยงที่จะอยู่ในรัศมี 150 เมตรจากเขตพระราชฐาน ที่ห้ามการชุมนุมในบริเวณ 150 เมตรจากพระราชวัง จึงเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ดำเนินการออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

‘พปชร.’เดินเคาะประตูบ้านตามปชช.

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึงการลงพื้นที่พบปะประชาชนและรับเรื่องราวร้องเรียนที่ตลาดจอมทอง และชุมชนใกล้เคียง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 16 ธันวาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14112

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

Col.Inch: 269.90

Ad Value: 337,375

PRValue (x3): 1,012,125

ศิลปะ: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไร้เหตุผลออกมาชุมนุม บิ๊กผู้ชดโอนค.คดียุบพรรคไปว่าในศาล

ในเขตจอมทอง กทม. พบว่า ชาวบ้านในตลาดส่วนใหญ่ต้องการแก้ไขปัญหามากมาย เช่น หาแหล่งขายสินค้าเพิ่มขึ้น และหาแนวทางดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นมาเที่ยวตลาดจอมทองบ้าง เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในพื้นที่ รองลงมาคือต้องการพื้นที่ขายสินค้าเพิ่มขึ้นหรือขอให้ยกเว้นการห้ามขายสินค้าริมทางเท้าและสุดท้ายคือปัญหาขยะในบริเวณตลาด แต่ที่น่าสนใจก็คือ ชาวบ้านเข้าใจดีว่ารัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดี และยังฝากให้กำลังใจพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย

ส่วนในชุมชนนั้น ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาความสะอาดของชุมชน การจัดการขยะ ต้องการให้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เสนอให้มีร้านค้าที่ขายสินค้าราคามาตรฐานเพิ่มขึ้น ต้องการไฟฟ้าส่องสว่างในทางเข้าชุมชน ให้ช่วยซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำบางจุดที่ชำรุด และมาตรการความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งปัญหาต่างๆนี้จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป

“รัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐ มีนโยบายเร่งด่วน โดยขอความร่วมมือ สส. และ อดีตผู้สมัครของพรรค “เดินลงถนน ลงในชุมชน” ตามปัญหาประชาชน และให้ช่วยประสานเร่งแก้ไขโดยด่วน เราใส่ใจทุกปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆของชาวบ้าน เพื่อรายงานถึงผู้บริหารพรรคและรวมเป็นนโยบายเพื่อหาทางออกให้ประชาชนเสมอ ถึงจะเข้าไปข้างแต่เราก็ทำเพื่อประชาชนโดยนำปัญหาจากประชาชนสู่ นโยบาย” น.ส.ทิพานัน กล่าว

แนะ ‘ธนาธร’ ไปถามประชาชน

รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า จะเห็นได้ว่ายังมีหลายปัญหาของประชาชนที่ต้องการแก้ไข และเขาหวัง

พึ่งพานักการเมืองที่พวกเขาลงคะแนนเลือกตั้งไปเป็นผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ในสภาฯ เพื่อจะได้กลับมาแก้ไขปัญหาก็กับพวกเขา แต่สิ่งที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้ ก็คือนักการเมืองกำลังเอาปัญหาของตนเอง ไปเป็นปัญหาของประชาชน และกำลังใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการแก้ไข ปัญหาของตนเอง กรณีที่พรรคอนาคตใหม่ จัดชุมนุม แสดงพลังที่สกายวอล์ก หน้าหอศิลป์ ปทุมวัน เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา สะท้อนได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เคยกล่าวปราศรัยหาเสียงเอาไว้ว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ แม้จะไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาล แต่ก็สามารถช่วยเหลือประชาชนผ่านกลไกสภาฯได้ แทนที่จะชวนสส.มาลงถนน เดินสอบถามปัญหาของชาวบ้านแล้วนำไปตั้งกระทู้ถามในสภาฯ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างนโยบายได้ แต่กลับชวนประชาชนมาลงถนน ซึ่งทำให้เกิดภาพและบรรยากาศที่น่าวิตกกังวลและความไม่เชื่อมั่นต่อสายตาของชาวต่างชาติว่าอาจจะเกิดความไม่สงบขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงทุน และเป็นผลร้ายต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สุดท้ายก็กระทบกับปากท้องประชาชน นอกจากนายธนาธรไม่ได้ทำตามสัญญาที่หาเสียงแล้ว ยังอาจมีเป็นเหตุในการขัดขวางหรือทำลายเศรษฐกิจอีกด้วย

“ตอนนี้ประชาชนต้องการแก้ไข ปัญหาปากท้องเป็นหลักจริงๆ นักการเมือง และพรรคการเมืองที่ดีควรมุ่งแก้ไข ปัญหาเพื่อประชาชน และส่วนรวมก่อน กวรวรรณเดินทางพัฒนาประเทศไปข้างหน้า ไม่ใช่ระดมมวลชนมาแก้ไข ปัญหาของพรรคการเมืองของตนเอง ที่ตลาดพลังเอง ผิดกฎหมายเอง หรือจงใจที่จะเสี่ยงบลีในกฎหมาย เมื่อถูกจับได้ก็กล่าวโทษคนอื่น และยกพวกมาข่มขู่ องค์กรอิสระกล้ายกเว้นศาลเช่นนี้” น.ส.ทิพานัน กล่าว

พล.ร.ประชุมใหญ่พรรค 21 ธันวาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.ในวันที่ 21 ธ.ค. โดยหนังสือขอเชิญประชุมดังกล่าว นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ในฐานะหัวหน้าพรรค ได้ลงนามเชิญคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ผู้แทนสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด และสมาชิกที่ได้รับเชิญ เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้วาระแลกเปลี่ยนเพื่อหาข้อเสนอนโยบายเสนอต่อกรรมการบริหารพรรคแล้ว วาระสำคัญที่ต้องจับตา คือ การเสนอปรับโครงสร้างพรรค โดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการบริหารพรรค เนื่องจากชุดเดิมเป็นชุดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดตั้งพรรคและเตรียมการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2562 เพื่อให้การบริหารงานหลังจากนี้เดินทางการเมืองเต็มตัว เป็นไปตามสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมการเลือกตั้งครั้งต่อไป โดยจะมีตัวแทนสส.แต่ละภาคเข้าไปมีส่วนร่วมในกรรมการบริหารพรรค และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรคที่กำหนดให้มีได้ถึง 45 คน

แต่งตั้ง กก.บห.ชุดใหม่เพิ่ม 10 คน

ขณะที่รายชื่อกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ชุดปัจจุบัน มีทั้งหมด 24 คน ได้แก่ 1.นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค 2.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค 3.นายพรชัย ตรีคุณวรานนท์ เจริญญิพรรค 4.นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรค ขณะที่กรรมการบริหารพรรค 5.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 6.นายณัฐพล ทีปสุวรรณ 7.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 8.นายอิทธิพล คุณปลื้ม 9.นายชวน ชูจันทร์ 10.นายชาญฤกษ์ เดชวิทักษ์ 11.นายณพพงศ์ ธีระวร 12.นางนฤมล ภิญญาสินวัฒน์ 13.นายพงศ์กวีณ จรุงเรืองกิจ 14.นางวลัยพร

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 16 ธันวาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14112

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

Col.Inch: 269.90

Ad Value: 337,375

PRValue (x3): 1,012,125

ศิลปะ: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไร้เหตุผลออกมาชุมนุม บิ๊กดู๋ชด้อนค.คดียุบพรรคไปว่าในศาล

รัตน์เศรษฐ 15.นายวิเชฐ ดันติวานิช
16.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 17.นายสันติ
กีระนันท์ 18.นายสุพร ดนัยตั้งตระกูล
19.นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ 20.นาย
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 21.นายชัย
วุฒิ ธนาคนานุสรณ์ 22.น.ส.ธณิกานต์
พรพญาโรจน์ 23.นายสรวิทย์ เนื่องจำนงค์
และ 24.นายอนุชา นาคาศัย

สำหรับคนใหม่ที่จะเข้ามา อาทิ
1.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2.นายสมศักดิ์
เทพสุทิน 3.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
4.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 5.นายวิรัช รัตนเศรษฐ
6.นายสุชาติ ชมกลิ่น 7.นายมณฑิธร
สงฆ์ประชา 8.พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์
9.นายวันชัย ปริญญาศิริ 10.นายนิพันธ์
ศิริธร ทั้งนี้ การเพิ่มรัฐมนตรีและสส.
เข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรคนั้น เพื่อให้
ให้ครอบคลุมการทำงานตามสัดส่วนภาคให้
มากยิ่งขึ้นตามแนวทางของพล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานยุทธศาสตร์พรรค

จับตา'อนุชา'นั่งเลขาฯพรรคคนใหม่

ขณะที่ตำแหน่งสำคัญ อย่าง
ตำแหน่งเลขาธิการพรรค ต้องถูกจับตา
เช่นเดียว โดยมีกระแสข่าวอาจมีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยน เพื่อให้คนมาทำหน้าที่
ประสานสส.ในพรรคได้อย่างเต็มที่ โดย
ปัจจุบันนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.
พลังงาน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค
ทั้งนี้ มีชื่อ นายอนุชา นาคาศัย สส. ชัยนาท
ในฐานะรองประธานยุทธศาสตร์พรรค เป็น
แคนดิเดต ซึ่งถูกมองว่ามีความเหมาะสม
ในการทำหน้าที่ประสานกลุ่มต่างๆ ทั้งใน
พรรคและในสภา ขณะที่ตำแหน่งหัวหน้า
พรรคยังเป็นนายอุตตม

ปชป.แนะใช้เวทีรัฐสภาสู้เต็มที่

ด้าน นายเทพไท เสนพงศ์
สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์
(ปชป.) เฟซบุ๊กไลฟ์ถึงกรณี นายธนาธร

จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่
(อนค.) จัดกิจกรรมแฟลชม็อบ ที่สกาย
วอล์ก ปทุมวัน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
ที่ผ่านมา ว่ารู้สึกโล่งใจและสบายใจที่เห็น
การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
สลายตัวในเวลาที่กำหนดไว้ แม้การจัดการ
ชุมนุมของพรรคอนาคตใหม่จะเป็นสิทธิ์
ตามรัฐธรรมนูญ ที่สามารถชุมนุมอย่าง
สงบและปราศจากอาวุธได้ก็ตาม แต่ใน
สถานการณ์การเมืองเช่นนี้ตนเองเห็นว่า
พรรคอนาคตใหม่ยังมีแนวทางการต่อสู้
ที่ตึกว่านี้ ไม่อยากให้ด่วนตัดสินใจนำ
ประชาชนออกมาสู่ท้องถนน อยากให้ไป
ต่อสู้ในแนวทางรัฐสภาให้ถึงที่สุดเสียก่อน
การนัดชุมนุมทางการเมืองบนท้องถนน
น่าจะเป็นมาตรการสุดท้ายในการ
เคลื่อนไหวของนักการเมือง ส่วนพรรค
การเมืองต้องเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภา
เท่านั้น

บอกการเมืองยังไม่ถึงทางตัน

นายเทพไท กล่าวว่า ในตอนนี้
พรรคอนค. ยังมีเวทีที่จะต่อสู้ในเวทีรัฐสภา
ได้อย่างเต็มที่ ปัญหาของพรรคอนค.ใน
ขณะนี้มียุทธศาสตร์ 2 ประเด็น คือ 1.ต้องการให้
มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย
ตัดเงื่อนไขการสืบทอดอำนาจของ กสช.
2.มีปัญหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.พรรคการเมือง
ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ พรรคอนาคตใหม่
สามารถใช้เสียง สส.ของพรรค ร่วมเสนอ
แก้ไขกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ได้ ส่วน
ตัวพร้อมสนับสนุนแนวทางการต่อสู้ใน
ระบอบรัฐสภาของทุกพรรคการเมือง
และในขณะพรรคอนค.ได้เสนอญัตติตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหา
และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร่วมกับ
พรรคการเมืองต่างๆ ต่อสภาผู้แทนราษฎร
แล้ว ส่วนการแก้ไข พ.ร.บ.พรรคการเมือง
นั้นตนก็พร้อมที่จะลงชื่อสนับสนุนด้วย
ถ้าพรรคอนค.ต้องการจะแก้ไข เพราะ
พ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับนี้ มีจุดอ่อนที่

ต้องแก้ไขอยู่หลายประเด็น เช่น การทำ
ไพรมารีโหวด การเก็บค่าสมาชิกพรรค การ
จัดตั้งสาขาพรรค เป็นประเด็นปัญหาที่ทุก
พรรคการเมืองกำลังประสบอยู่ แต่ถ้าหาก
พรรคอนาคตใหม่ต้องการแก้ไข หมวด
การเงินรายรับ-รายจ่ายของพรรคการเมือง
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก็คงจะไม่มี
พรรคการเมืองไหนคัดค้าน

“ขณะนี้เห็นว่าการเมืองยังไม่ถึง
ทางตัน นักการเมือง พรรคการเมือง ยัง
มีเวทีการต่อสู้ในระบอบรัฐสภาได้ ถ้าทุก
คนเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาจริง บ้านเมือง
ก็สามารถเดินต่อไปได้ ขอให้การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทางการเมือง เป็นการ
เปลี่ยนแปลงในวิถีทางประชาธิปไตยใน
ระบอบรัฐสภา อย่าให้อำนาจนอกระบบมา
เกี่ยวข้อง ประชาธิปไตยของประเทศไทย
ก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง”
นายเทพไท กล่าว

อดีตเพื่อนเตือน'ธนาธร'ระวังตัว

นายพิชิต ไชยมงคล อดีตโฆษก
กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูป
ประเทศไทย (กปท.) และเคยร่วม
เคลื่อนไหวกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สมัยเป็น
นักศึกษาในสหพันธ์นิสิตนักศึกษา
แห่งประเทศไทย (สนนท.) ได้โพสต์
ในเฟซบุ๊ก Pichit Chaimongkol ถึง
การจัดกิจกรรมแฟลชม็อบ บริเวณ
ลานสกายวอล์ก แยกปทุมวัน เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม ของนายธนาธร
ว่า จากคุณจะเป็นหมอก กรณีชุมนุมราช
ประสงค์ปีนั้น จากช่วยทักษิณ พยายาม
ยกระดับเพื่อประชาธิปไตย ท้ายสุดก็
ก้าวข้ามไม่ได้

ต่อ : บิ๊กดู๋ - หน้า 11

บิ๊กดู๋

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 16 ธันวาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14112

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

Col.Inch: 269.90

Ad Value: 337,375

PRValue (x3): 1,012,125

ศิลปะ: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไร้เหตุผลออกมาชุมนุม บิ๊กผู้ชดอณค.คดียุบพรรคไปว่าในศาล

ทั้งวิเคราะห์ว่า หากพรรค
อนาคตใหม่จัดชุมนุมในระยะยาว เกมสั้น
พรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์เต็มๆ
เพราะนี่คือการจับเขี่ยของพรรค
การเมือง ไม่มีมิตรแท้ในหมู่นักการเมือง
ผลักเพื่อนเป็นหมากกลดถนน ดนนั้นบน
ภูเก็บผลพลอยได้ ธนาธรคุณกำลัง
เดินตามเกมส้เขาแล้วละ เกมส้ของ
เพื่อน (พรรคร่วม) และเกมส้ของฝั่ง
ตรงข้าม “จากขุนกลายเป็นหมาก”

ชาวบ้านเบื้องการเมืองเนะยุบสภา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน
เรื่อง “ปัญหาสภากล่อม” ทำการสำรวจ
ระหว่างวันที่ 9 และ 11 - 12 ธันวาคม
2562 จำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง
เกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ที่ลุ่มบ่อยครั้ง พบประชาชนส่วนใหญ่
ร้อยละ 54.13 ระบุว่า สภากล่อมบ่อยจะ
ทำให้ประชาชนเบื่อและเกิดความเสื่อม
ศรัทธา รองลงมา ร้อยละ 33.02 ระบุ
ว่า สส. ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน เล่น
เกมการเมืองมากเกินไป ร้อยละ 23.49
ระบุว่า เป็นเรื่องธรรมดาทางการเมือง
ซึ่งเกิดขึ้นทุกสมัย ร้อยละ 19.92 ระบุว่า
สส. ไม่ค่อยเข้าประชุม ทำงานไม่คุ้มกับ
เงินเดือน ร้อยละ 7.86 ระบุว่า ประธาน
วิปพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 5.95 ระบุว่า ปัญหาเกิดจาก
ฝ่ายรัฐบาลมีเสียงในสภามากกว่าฝ่าย
ค้านเพียงนิดเดียว ร้อยละ 4.76 ระบุว่า
เป็นความผิดของ สส. ฝ่ายรัฐบาลที่
โอดประชุมสภา และร้อยละ 3.10 ระบุ
ว่า เป็นความผิดของ สส. ฝ่ายค้านที่

สนใจแต่จะเล่นการเมือง

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา
สภากล่อม พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.08
ระบุให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ รองลงมา
ร้อยละ 23.25 ระบุว่า ใครไม่ยอม
ประชุมสภาก็ให้ลาออกไป ร้อยละ 20.08
ระบุว่า ควรมีการประกาศชื่อ สส.
ที่ไม่เข้าประชุมสภา ร้อยละ 14.76
ระบุว่า ปัญหานี้ไม่ต้องแก้ เพราะเป็น
เรื่องธรรมดาทางการเมือง ซึ่งเกิดขึ้น
ทุกสมัยอยู่แล้ว ร้อยละ 9.13 ระบุว่า
นายกรัฐมนตรีควรรับผิดชอบหาก
สภากล่อมเกิดจาก สส. ฝ่ายรัฐบาลไม่
เข้าประชุมสภา ร้อยละ 5.71 ระบุว่า
ควรเปลี่ยนประธานวิปพรรคร่วม
รัฐบาล ร้อยละ 4.05 ระบุว่า ผู้นำ
ฝ่ายค้านควรรับผิดชอบหากสภากล่อม
เกิดจาก สส. ฝ่ายค้านไม่เข้าประชุม
สภา ร้อยละ 2.38 ระบุว่า ปัญหานี้
แก้ไม่ได้ เพราะเป็นปัญหาที่แก้ไข
ได้ยาก ขณะที่บางส่วนระบุว่า สส. ไม่ได้
ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความ
สามารถ เห็นแก่ตัว เอาประโยชน์ส่วน
ตนเป็นหลัก ร้อยละ 1.90 ระบุว่า
ฝ่ายรัฐบาลต้องหาทางเพิ่ม สส. งูเห่า
(สส. ฝ่ายค้านที่หันไปสนับสนุน
รัฐบาล) ร้อยละ 0.48 ระบุว่า อื่นๆ
ได้แก่ ควรมีกฎ ระเบียบ ที่ชัดเจนและ
เด็ดขาดสำหรับบุคคล (สส.) ที่ไม่เข้า
ร่วมประชุม และร้อยละ 0.08 ระบุว่า
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

‘ปิยนุตร’ ชูเปิดเวทีทั่วไทย-ถ้าถูกยุบ

ถ้าวันเดียวกัน นายปิยนุตร
แสงถนนกุล เลขานุการพรรคอนาคตใหม่

กล่าวว่า ผู้มีอำนาจที่ต้องการยุบพรรค
อนาคตใหม่นั้น เพื่อต้องการให้พรรคแตก
เพื่อต้องการดูดสส.ไปเป็นพวก ดนย้า
กับเพื่อนสส.ตลอดว่า ในเมื่อเรารู้
อยู่แล้ว ผู้มีอำนาจต้องการยุบพรรค
อนาคตใหม่เพื่ออะไร เราต้องอย่า
ให้การยุบพรรคนั้นสนองประสงค์ของ
เขาได้สำเร็จ พร้อมยืนยันว่าสส.พรรค
อนาคตใหม่ ยังจับมือกันเหนียวแน่น
และพร้อมสู้ไปด้วยกัน

“ทุกวิกฤติเป็นโอกาสเสมอ
วิกฤติครั้งนี้ที่เรากำลังเผชิญ เป็น
โอกาสที่เราจะทำให้ผู้มีอำนาจเห็นว่า
เมื่อเขาจะฉายหนังม้วนเก่าซ้ำอีกรอบหนึ่ง
แต่เราจะทำให้หนังม้วนนี้จบไม่เหมือน
เดิมอย่างแน่นอน หากเขาไม่ต้องการ
ให้ผมอภิปรายในสภา ผมจะจัด
เวทีบรรยายแบบนี้ทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศไทย จะไปให้ได้เกือบทุกวัน
หากเขาจะยุบพรรคอนาคตใหม่จริงๆ
ตัดสิทธิไม่ให้ผมเป็น สส. ต่อไป
พี่น้องประชาชนไม่ต้องเปิดคลิปในยูทูป
ฟังผมอภิปรายในสภา แต่ผมจะไป
อภิปรายแบบตัวเป็นๆ ให้ได้ฟังถึงที่
หากเขาจะตัดสิทธิทางการเมืองของผม
ผมจะเดินรณรงค์ไปยังทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ พื้นที่ทางการเมืองมีเยอะแยะ
มากมาย ไม่ให้ผมทำในสภา ผมไป
ทำข้างนอกก็ได้ครับ” นายปิยนุตร
กล่าว